

-สำเนา-

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสนอ ทรัพย์สุข	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	เสนอ ทรัพย์สุข	
๒	นายจักรกริช เพลินจันทร์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จักรกริช เพลินจันทร์	
๓	นายจรัส ลินสวัสดิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑	จรัส ลินสวัสดิ์	
๔	นายสุบรรณ นาคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑	สุบรรณ นาคำ	
๕	นายเสริม ของพิมาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒	เสริม ของพิมาย	
๖	นายบารมี สาธิ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒	บารมี สาธิ	
๗	นายอดิศักดิ์ ชาวเมืองน้อย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓	อดิศักดิ์ ชาวเมืองน้อย	
๘	นางปานีสวีร์ บุญพิมาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔	ปานีสวีร์ บุญพิมาย	
๙	นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕	รุ่งรัฐ บาทโพธิ์	
๑๐	นายช่ออน ฉาบพิมาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕	ช่ออน ฉาบพิมาย	
๑๑	นางดารุณี พุขุนทด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖	ดารุณี พุขุนทด	
๑๒	นางประคอง สร้อยพิมาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖	ประคอง สร้อยพิมาย	
๑๓	นายชอบ รักไร่	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗	ชอบ รักไร่	
๑๔	นายร่วม กลิ้งกลาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗	ร่วม กลิ้งกลาง	
๑๕	นายวินัย บุญเครื่อง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘	วินัย บุญเครื่อง	
๑๖	นายเลี่ยม สิทธิคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘	เลี่ยม สิทธิคำ	
๑๗	นายประคอง เสกสรรค์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙	ประคอง เสกสรรค์	
๑๘	นายประยุทธ เมืองอินทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙	ประยุทธ เมืองอินทร์	
๑๙	นายชนัตร คาบพิมาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐	ชนัตร คาบพิมาย	
๒๐	นายสมพร มะคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑	สมพร มะคำ	
๒๑	นางสำลี ลินสวัสดิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑	สำลี ลินสวัสดิ์	
๒๒	นางศิริรัตน์ จุกกลาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒	ศิริรัตน์ จุกกลาง	
๒๓	นายสมพงศ์ นามเมือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒	สมพงศ์ นามเมือง	
๒๔	จำสิปโทปราโมทย์ เดชขุนทด	เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง	ปราโมทย์ เดชขุนทด	

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะผู้บริหาร

นายจ่ง สัตยารัฐ	ตำแหน่ง	นายก อบต.ท่าหลวง
นายสามารถ ภูมิคำ	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.ท่าหลวง
นายอำนาจ ชี้อตรง	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.ท่าหลวง
นายสุพจน์ ทองแท้	ตำแหน่ง	เลขาธิการนายก อบต.ท่าหลวง

พนักงานส่วนตำบล

นางวิภารัตน์ ดอกเต็งกลาง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีรัช เหมือนกลาง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสัญญา ทรัพย์ศิริกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายประวิทย์ สุขกระซอน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพรทิพย์ นาอ้อม	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอัจฉรี คงมงคล	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก อบต. ที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว เลขานุการสภา ปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
นายเสนอ ทรัพย์สุข ๑.๑ เรื่องปัญหาภัยแล้งตอนนี้เกิดปัญหาภัยแล้งผู้ว่าสั่งห้ามจุดต่อซึ่งข้าวและป่าโดยเด็ดขาดถ้า  
ประธานสภา ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับและจำคุก ขอให้สมาชิกได้แจ้งกับหมู่บ้านของท่าน

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**  
นายเสนอ ทรัพย์สุข ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประธานสภา ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ  
รายงานการประชุมตามที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้วทีละหน้า หากมีท่านใดสงสัยหรือ  
จะเสนอแก้ไขก็เสนอแก้ไขได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลาถามมติที่  
ประชุม

มติที่ประชุม มีมติรับรอง ๒๑ เสียง รับรองรายงานการประชุม งดออกเสียง ๒ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม**  
-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ**  
-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**  
นายเสนอ ทรัพย์สุข ๕.๑ เรื่องการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณหรือการโอนตั้งจ่ายใหม่ในข้อบัญญัติ  
ประธานสภา งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ผมขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบและรายละเอียด

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกอบต.ทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปลัด อบต. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อบท.พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ

๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งในวันนี้  
กระผมขอเสนอรายละเอียดการโอนและตั้งจ่ายใหม่ ๒ รายการ ดังนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจาก  
เดิมโครงการก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายซอยพี่น้องร่วม  
ใจ ช่วงที่ ๒) เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านตะคร้อ  
หมู่ที่ ๗ (สายซอยพี่น้องร่วมใจ ช่วงที่ ๒) โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เสริมดินคันทางขนาด

	<p>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๐.๕ หรือมีปริมาตรดินถม ๒๒๐.๘๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยทับถมแต่ง ลงหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ๒๑ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยทับถมแต่ง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวงกำหนด) ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๔ ข้อ ๑</p>
	<p>๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยโอนจากค่าครุภัณฑ์ในงานบริหารงานทั่วไปมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (SMART CARD READER) งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๐๐บาท ซึ่งทั้งสองรายการกระผมได้สำเนาแจกจ่ายท่านสมาชิกแล้ว ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมพิจารณา</p>
นายเสนอ ทรัพย์สุข ประธานสภา	ปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดรายการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	มีมติ ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง อนุมัติให้โอนได้
นายเสนอ ทรัพย์สุข ประธานสภา	๕.๒ การเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยในส่วนของตัวแทนจากสมาชิก อบต.เพื่อเป็นกรรมการพัฒนาแผน จำนวน ๓ คน ผมขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อพร้อมผู้รับรอง ๒ ท่านเพื่อเป็นตัวแทนครับ
นางดารุณี พุขุนทด สมาชิก อบต.หมู่ ๖	เรียนท่านประธานสภาดิฉันขอเสนอชื่อ นายสุบรรณ นาคำ สมาชิก อบต.หมู่ ๑ เป็นตัวแทนคณะกรรมการคณะ มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ
	๑. นายวินัย บุญเครื่อง สมาชิก อบต.หมู่ ๘
	๒. นายบารมี สาธิ สมาชิก อบต.หมู่ ๒
นายเสนอ ทรัพย์สุข ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม	มีมติ ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง เห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.คนที่ ๑
นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ สมาชิก อบต.หมู่ ๕	เรียนท่านประธานสภากระผมขอเสนอชื่อนายประคอง เสกสรรค์ สมาชิก อบต.หมู่ ๙ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ
	๑. นายอดิศักดิ์ ชาวเมืองน้อย สมาชิก อบต.หมู่ ๓
	๒. นายประยุทธ์ เมืองอินทร์ สมาชิก อบต.หมู่ ๙
นายเสนอ ทรัพย์สุข ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
มติที่ประชุม	มีมติ ๒๑ เสียง ให้นายประคอง เสกสรรค์ เป็นคณะกรรมการพัฒนา คนที่ ๒ งดออกเสียง ๒ เสียง
นางปภาณีสวีร์ บุญพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ ๔	เรียนท่านประธานสภาดิฉันขอเสนอชื่อนายสมพร มะค้ำ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ

นายเสนอ ทรัพย์สุข ประธานสภาฯ	๑. นายชะอ้อน ฉาบพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ ๕ ๒. นายสมพงษ์ นามเมือง สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลาหมด
มติที่ประชุม	มีมติ ๒๑ เสียง ให้นายสมพร มะค้ำ เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.คนที่ ๓ งดออกเสียง ๒ เสียง
นายเสนอ ทรัพย์สุข ประธานสภาฯ	เรื่องพิจารณาขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้รับเรื่องขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าเก่า บ้าน สนุ่น หมู่ที่ ๖ เพื่อใช้เป็นสถานที่พำนักของพระภิกษุสามเณร และประกอบพิธีการทางศาสนาจาก หมู่บ้านโดยท่านผู้ใหญ่บ้านได้ทำหนังสือมาขอความเห็นชอบต่อสภาว่าจะอนุญาตหรือไม่ ซึ่งที่ ดังกล่าวมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว ที่ นม ๔๖๗ (ป่าช้าสาธารณะประโยชน์) จึงขอให้ที่ ประชุมได้พิจารณาซึ่งทางหมู่บ้านได้ทำประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว ไม่มีผู้ใดขัดข้อง
นายชอบ รักไร่ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ดังกล่าวใช้ที่แปลงเดียวกับที่สร้างวัดหรือไม่
นายเสนอ ทรัพย์สุข ประธานสภาฯ	ใช้ครับ สถานที่เดียวกับก่อสร้างวัดบ้านสนุ่นจิวครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่ มีผมจะขอลาหมดที่ประชุม
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง อนุญาตให้ใช้ได้
<b>ระเบียบวาระที่ ๖</b>	<b>เรื่องอื่น ๆ</b>
นายเสนอ ทรัพย์สุข ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆหรือไม่ ถ้ามีผมขอเชิญครับ
นายสมพร มะค้ำ สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.ท่าหลวง ผมมีเรื่องขอเสนอ ๒ เรื่อง ดังนี้ครับ ๑. เรื่องงานกีฬาเยาวชนตำบลอยากให้ผู้บริหารได้จัดการแข่งขัน ๒. เรื่องทัศนศึกษาดูงานอยากให้ผู้บริหารได้พิจารณาเพราะสมาชิกจะหมดวาระแล้ว
นายอดิศักดิ์ ชาวเมืองน้อย สมาชิก อบต.หมู่ ๓	เรียนท่านประธานสภาฯ กระทบขอสอบถามผู้บริหารเรื่องเกี่ยวกับถนนชำรุดบริเวณซอยไพร่ บ้าน หนองบัว เห็นผู้ใหญ่ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์มาแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
นายเสริม ของพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารกระทบขอความอนุเคราะห์เรื่องประปาหมู่บ้าน ๓ หมู่ บ้าน หมู่ ๒,๑๑,๑๒ ถึงเก็บชำรุดทรุดโทรมอยากขอความอนุเคราะห์ตั้งงบประมาณดำเนินการ
นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ สมาชิก อบต.หมู่ ๕	เรียนท่านประธานสภาฯ กระทบขอชี้แจงเรื่องลำมูลพังบริเวณบ้านจารย์ตำรา หมู่ ๕ กระทบเองได้ ไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านแล้วให้ทำประชาคมแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมเชิญประชุมไม่รู้จะทำอย่างไร
นายจ้ง สัตยารัฐ นายก อบต.ท่าหลวง	เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่านกระทบขอชี้แจง ดังนี้ เรื่องการจัดการแข่งขัน กีฬาตำบลกระทบเองได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้จัดในปีนี้อย่างไรก็ตามทั้งการไปทัศนศึกษาดูงานเนื่องจาก งบประมาณเรามีจำนวนจำกัดและในข้อบัญญัติงบประมาณก็ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้จึงขอจัดตั้งสอง กิจกรรม เรื่องถนนชำรุดซอยไพร่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ กระทบเองได้สอบถามท่านปลัดแล้วเนื่องจาก ผู้ใหญ่บ้านได้นำเอกสารหลักฐานขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนมาแต่เป็นสำเนาให้นำตัวจริง

